
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา 13.3๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

----------------------------

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ ก่ออินทร์ ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๒. นายสุธรรม มุขพันธ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๓. นายพงศกร จินะเสนา เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๔. นายวิเชียร คะหะปะนะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๕. นายมานิตย์ จิตจํานงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๖. นายพิเชษฐ์ ถ่ินถลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๗. นายสมเกียรติ ทนนํํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๘. นายอํานวย หลิมปานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๙. นายชัยวัฒน์ บัวสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๐.นายจุฬา ทักษิณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๑.นางสาวขวัญใจ กุลพัฒนโสภณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๑๒.นายสรวิศ โสดรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรี

๒. นายสุนัย ปิ่นชัยศิริ รองนายกเทศมนตรี

๓. นายจํารัส ดวงจิตต์ รองนายกเทศมนตรี

๔. นายธนิต วุฒิสุทธิเมธาวี เลขานุการนายกเทศมนตรี

๕. นายภิวร จัดสร้าง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

๖. นางติ๋วรัตน์ ตันพงศ์เจริญ ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๗. นายธนภัท ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร

๘. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน ผู้อํานวยการกองคลัง

๙. นางสาวสุจินดา กองแก้ว หัวหน้าสํานักปลัด

๑๐.นางสาวธารีรัตน์ เวชพราหมณ์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา

๑๑.นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๒.นายชวลิต ชุมพุฒิพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๓.นายวรายุทธ หลวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๑๔.น.ส.เสาวลักษณ์ จงหวัง รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

๑๕.น.ส.ทิวาภร ศรีบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

๑๖.น.ส.ปลืํมจิต บุญวิสูตร หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

๑๗.น.ส.สุลีวรรณ งามแป้น นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนฯ

๑๘.นางธนัญกร เอกชัย เจ้าพนักงานธุรการ
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๑๙.นางสาววีรัฐา วงศ์เสรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

๒๐.นายธีรวัฒน์ ดุสงัด ผช.นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

-ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย-

นายณรงค์ (ประธานสภา) เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2564

นายพงศกร (เลขานุการสภา) ตามที่เทศบาลตําบลศรีสุนทร ได้กําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ

สมัยท่ี 4 ประจําปี 2564 ไว้ระหว่างวันที่ 1 -30 ตุลาคม 2564

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.

ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 22

การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทัํงปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย โดยให้แจ้งนัด

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

นายณรงค์ (ประธานสภา) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561

ข้อ 29 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา

มีหน้าที่ดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัํงประกาศผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และ

เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน

ดังนัํนเพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้อง

และตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร จึงได้ดําเนินการติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขํึนเพื่อรายงาน
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และเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร

คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนีํ จะสามารถเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงในการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนและทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

- รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2564 เมื่อวันที่

12 พฤศจิกายน

นายณรงค์ (ประธานสภา) ตามที่ได้แจกเอกสารรายงานการประชุมให้สมาชิกได้ตรวจล่วงหน้าแล้ว

นัํน อยากทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมข้อความส่วนใดหรือไม่

เชิญได้

นายพงศกร (เลขานุการสภา) ขอแก้ไขในหน้าท่ี 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเป็น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้แก้ไขเป็น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ท่ีประชุม รับทราบ

นายพงศกร (เลขานุการสภา) ขอแก้ไขในหน้าที่ 8 เหตุผล ตัดข้อความดังนีํ รวมถึงพื้นท่ีใกล้เคียงที่ใช้

เส้นทางนั้นสัญจรไปมาประสบปัญหาความเดือดร้อน การสัญจรไปมาไม่

สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วเพ่ิมข้อความดังนีํ มีนํ้าไม่เพียงพอในการอุปโภค

บริโภค

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้ตัดข้อความในหน้าที่ 8 ดังกล่าว แล้วเพ่ิมความใหม่

ท่ีประชุม รับทราบ

นายพงศกร (เลขานุการสภา) หน้าท่ี 9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า

684.00 ตารางเมตร แก้ไขเป็น 800 ตารางเมตร และขอให้กองช่างแก้ไขแล้ว

ส่งเอกสารญัตติให้กับทางสภาฯใหม่ด้วย

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้แก้ไขจาก 684.00 ตารางเมตร เป็น 800 ตารางเมตร

ท่ีประชุม รับทราบ

นายณรงค์ (ประธานสภา) สมาชิกสภาฯจะสอบถาม หรืออภิปรายอีกหรือไม่

เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 2 รายการ

1.จัดซ้ือโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัว งบประมาณ 27,000.-บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ให้สํานักปลัดชํีแจง

น.ส.สุจินดา (หัวหน้าสํานักปลัด) โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมาตัํงเป็น

รายการใหม่ จัดซืํอโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆละ 9,000.-บาทรวมเป็นเงิน

27,000.-บาท ให้กับ ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ, และเลขานุการสภาฯ

เน่ืองจากไม่ได้ตัํงงบประมาณไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซืํอครุภัณฑ์สํานักงานใช้

ปฏิบัติงาน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18ตุลาคม) งบประมาณตัํงไว้

450,000.-บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

2. จัดซื้อเก้าอ้ีผ้าหนัง พนักพิงสูง ปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัว

งบประมาณ 15,000.-บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ให้สํานักปลัดชํีแจง

น.ส.สุจินดา (หัวหน้าสํานักปลัด) โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมาตํังเป็น

รายการใหม่ จัดซืํอเก้าอํีผ้าหนัง พนักพิงสูง ปรับระดับได้ จํานวน 3 ตัวๆละ

5,000.-บาท รวมเป็น เ งิน 15,000.-บาท ใ ห้กับ ประธานสภาฯ ,รอง

ประธานสภาฯ, และเลขานุการสภาฯเนื่องจากไม่ได้ตํังงบประมาณไว้ เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซืํอครุภัณฑ์สํานักงานใช้ปฏิบัติงาน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร
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โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18ตุลาคม) งบประมาณตัํงไว้

450,000.-บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

๓.2 ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จํานวน 2 รายการ

1.โครงการทาสีอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร เ ป็ น เ งิ น

600,000.-บาท

2.โครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลศรี

สุนทร (หลังใหม)่ เป็นเงิน 670,000.-บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ให้สํานักปลัดชํีแจง

น.ส.สุจินดา (หัวหน้าสํานักปลัด) โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมาตํังเป็น

รายการใหม่ จํานวน 2 โครงการ ขออนุมัติดําเนินการโครงการทาสีอาคารเพื่อให้

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร อยู่ในสภาพดี เหมาะสมสําหรับการ

ปฏิบัติงาน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ โครงการปรับเปลี่ยนหลังคา

อาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร เพื่อให้อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

ศรีสุนทร อยู่ในสภาพดี มีความคงทน แทนหลังคาเดิมท่ีเก่าและชํารุด โดย

โครงการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3

รายละเอียดดังนีํ

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ รายละเอียดดังนีํ

1. โครงการทาสีอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร (หลังใหม่) เป็นเงิน

600,000.-บาท

2. โครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอาคาร สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร (หลัง

ใหม)่ เป็นเงิน 670,000.-บาท
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รวมโอนเพิ่ม 2 รายการ เป็นเงิน 1,270,000.-บาท

โอนลด

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม) งบประมาณ

คงเหลือ 408,000.-บาท โอนลดครัํงที่ 408,000.-บาท คงเหลือ 0.-บาท

เน่ืองจากมีงบประมาณเหลือจ่าย

-แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขแลงานสาธารณสุขอื่น งบดําเนินการ

ค่าใช้สอยรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่นๆ โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) งบประมาณตํังไว้

500,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 362,000.-บาท คงเหลือ 138,000.-บาท

เน่ืองจากมีงบประมาณเหลือจ่าย

รวมโอนลด 3 รายการ เป็นเงิน 1,270,000.-บาท

เ พ่ือปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทําให้ปริมาณ

คุณภาพเปล่ียน หรือโอนตัํงจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถ่ิน และ

ข้อ 32 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้

ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้นายอําเภอทราบภายใน 15 วัน

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

๓.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีคืนเงินรายรับปี 2564
นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ให้กองคลังชีํแจง

นางวิไลลักษณ์ (ผอ.กองคลัง) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีคืนเงินรายรับปีงบประมาณ 2564
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงิน
รายรับ ให้ปฏิบัติดังนีํ
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(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมได้โอยต้อง
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน

กรณีนางบุญศรี หุตางกูร ขอคืนเงินค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ประจําปี 2564 ซ่ึงชําระไว้เกิน เป็นเงินทัํงสิํน 502.60บาท

โดยฝ่ายพัฒนารายได้ ได้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
2564 รายนางบุญศรี หุตางกูร ตามหนังสือ ภ.ด.ส.6 ที่ 1408/2564 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทํังหมดที่คํานวณได้
จํานวนเงิน 558.44บาท ได้รับการลดภาษีร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีสําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 จํานวนเงิน
502.60บาท คงเหลือภาษีท่ีต้องชําระตามหนังสือแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างจํานวนเงิน 55.84บาท

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

๓.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ขอให้กองช่างชีํแจง
นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมวดค่า

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมคูระบายนํํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยเพียรวิไลอุทิศ หมู่ที่ 7
ตําบลศรีสุนทร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง ตัํงไว้
873,000.-บาท

-ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.25 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพํืนที่
ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร

-ก่อสร้างคูระบายนํํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย
0.45 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร )

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
หน้าท่ี 20 ลําดับท่ี 29

ทํังนีํ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89
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นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

นายสรวิศ (สมาชิกสภา) ขอเลื่อนไปคราวหน้า เพราะรายละเอียดเอกสารไม่เรียบร้อย

นายอํานวย (สมาชิกสภา) จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่มีมานานว่า 10 ปีของชาวบ้านบริเวณนัํน ซ่ึงมี
ปัญหาเรื่องนํําท่วมขัง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆ แต่ขอฝากเรื่องเอกสารให้
เรียบร้อยกว่านีํ

นายจํารัส (รองนายกเทศมนตรี) จากการสํารวจแล้ว บริเวณดังกล่าวลําบากจริงๆในเรื่องการสัญจรไปมา
ไม่สะดวก นํําท่วมขัง

นายณรงค์ (ประธานสภา) สามารถดูแบบแปลนและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง และขอให้กอง
ช่างเพิ่มเติมเอกสารให้เรียบร้อยด้วย

มีสมาชิกสภาฯสอบถามอีกหรือไม่
เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

๓.4 ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขความสูงตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

นายณรงค์ (ประธานสภา) ขอเชิญนายก

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) ขอให้กองช่างชีํแจง
นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ขอแก้ไขความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง การกําหนดความสูงของอาคารในบริเวณท่ี 5 ซ่ึงสามารถแก้ไข
ได้จากความสูง 6.00 เมตร แต่ไม่เกิน 12.00 เมตร ในเรื่องของความสูงของ
อาคาร บริษัท ออรอร่า กรีนเฮ้าส์ จํากัด ซ่ึงนางสาวณัฎฐ์ภัสสร วรธันโภคิน เป็น
ตัวแทนบริษัท ขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล.3 ชัํน จํานวน 1 หลัง หมู่
ท่ี 7 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนหนังสือโฉนดท่ีดินเลขที่
65426 เล่ม 655 หน้า 26 เลขที่ดิน 133 หน้าสํารวจ 16193 และโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 65427 เล่ม 655 หน้า 27 เลขที่ดิน 134 หน้าสํารวจ 16194
รวม 2 แปลง เนืํอท่ี 3 ไร่ 12 1/10 ตารางวา ตัํงอยู่ ณ ซอยบางเหนียวดํา 1
หมู่ที่ 7 ตําบลศรีสุนทร รายละเอียดตามเอกสาร

นายณรงค์ (ประธานสภา) ให้สมาชิกสภาฯ สอบถามและอภิปรายได้

นายสรวิศ (สมาชิกสภา) ในเรื่องความสูง และก่อสร้างบ้านพักอาศัย คสล. 3 ชัํน จํานวน 1 หลัง
แล้วในคราวต่อไป ถ้ามีการก่อสร้างอีก ต้องมีการขออนุญาตในเรื่องความสูงอีก
หรือไม่

นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ถ้ามีการก่อสร้างในอาคารท่ีเกินเจ้าของต้องขออนุญาต ยกเว้นไม่เกิน
400 ตารางเมตร สูงไม่เกิน 12 เมตร
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นายณรงค์ (ประธานสภา) มีสมาชิกสภาฯสอบถามอีกหรือไม่ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถามและ
อภิปราย ขอมติที่ประชุม

นายพงศกร (เลขานุการสภา) เห็นชอบ 11 คน

ไม่เห็นชอบ - คน

งดออกเสียง - คน

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ

นายณรงค์ (ประธานสภา) ต่อไปในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ

หรือไม่ เชิญได้

นายสุธรรม (รองประธานสภา) สอบถามเรื่อง หมู่บ้านสุขสบาย ท่ีได้มีการสรุปและตกลงกันว่า ให้รืํอ

ถอนในส่วนลํําพํืนที่ส่วนกลางในระยะเวลา 9 เดือน อยากทราบว่า

1. พืํนท่ีส่วนกลางทําการก่อสร้างได้หรือไม่

2. หลังอาคารท่ีอยู่อาศัย มีการก่อสร้างต่อเติม ไม่ทราบเป็นโรงงานหรือท่ีอยู่

อาศัย

นายสรวิศ (สมาชิกสภา) เพิ่มเติม ลํารางสาธารณะประโยชน์บริเวณด้านหลังโครงการ ในตอนนีํ

หายไปด้วย

นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ที่ดินที่กันไว้เป็นท่ีส่วนกลาง เจ้าของอาคารทุกคนต้องใช้พืํนที่ร่วมกัน ซ่ึง

ต้องดูเอกสารก่อนว่าอย่างไร และจะเข้าไปตรวจสอบอาคารท่ีต่อเติมดังกล่าว

สําหรับลํารางสาธารณะ เดิมที่ดินตามหลักฐานแปลงดังกล่าว ได้สลัก

หลังไว้เป็นทาง แต่จะขอไปดูรายละเอียดก่อน

นายณรงค์ (ประธานสภา) ตามสรุป เป็นทางเป็นลํารางด้วย ถ้าอย่างไรขอฝากกองช่างดู

รายละเอียดด้วย

นายอํานวย (สมาชิกสภา) การรณรงค์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษี ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าน

นางวิไลลักษณ์ (ผอ.กองคลัง) ต่อไปจะทําสต๊ิกเกอร์ติดไว้ที่ถังขยะ ว่าถังดังกล่าวมีการจ่ายภาษีแล้ว ซึ่ง

กําลังจะปรึกษากับกองสาธารณสุขว่าจะดําเนินการได้อย่างไร

นายสมเกียรติ (สมาชิกสภา) จากการประชาสัมพันธ์ให้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ มีการตอบ

รับหลายราย แต่มีชาวบ้านอยากได้ถังขยะเพิ่มเติมในแต่ละหลัง แต่ละบ้านได้

หรือไม่

นายเฉลิมพล (นายกเทศมนตรี) จริงๆแล้วปัญหาเร่ืองวางถังขยะบ้านใครบ้านมัน นํีเป็นปัญหา ซึ่งจะ

หารือกับกองสาธารณสุขฯก่อนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร อาจมีการเพ่ิมถังขยะ

นายวิเชียร (สมาชิกสภา) สอบถามเรื่องรถกระเช้า ดําเนินการจัดซํือถึงขัํนตอนไหนแล้ว

นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ได้ทําประกาศแล้ว แต่มีผู้มาวิจารณ์ประกาศร่าง ซึ่งจะทํายกเลิกไป แล้ว

ทําหนังสือหารือชํีแจงรายละเอียดที่วิจารณ์ประกาศร่างมา เพราะรายละเอียดใน

ปัจจุบันกับตอนนีํไม่เหมือนกัน ทํายืนยันว่ามีการแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขต้องทําหนังสือ

ถึงสํานักงาน
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นายสุธรรม (รองประธานสภา) ไม่ทราบใช้เวลาดําเนินการก่ีวันได้

นางติ๋วรัตน์ (ปลัดเทศบาล) รถกระเช้าได้ดําเนินการประกาศร่างตัํงแต่เดือนมกราคม 2564

ซึ่งขํันตอนการวิจารณ์ประกาศร่างทางกรรมการยังไม่ได้ปรับปรุงประกาศร่าง

ขอให้ฝ่ายกองช่างเร่งดําเนินการด้วย

นายณรงค์ (ประธานสภา) ไม่มีท่านใดจะอภิปรายเร่ืองอื่น ๆ แล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มา

ประชุมในวันนํี ใช้เวลานานพอสมควร ก็ได้สาระดี ๆ มากมาย เมื่อไม่มีท่านใด

อภิปรายแล้ว ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑5.3๐ น.

(ลงช่ือ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายณรงค์ ก่ออินทร์ )

ประธานสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร


